



คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ที่ ๑๐๐๗ /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับมอบภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยให้มีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานหลัก ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด กำหนดบทบาทภารกิจในการป้องกันปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม และภารกิจตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ กำหนดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทภารกิจในการจัดชุดเจ้าหน้าที่ร่วมปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสำคัญและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการหลักในการดำเนินมาตรการขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรการด้านภาษีและศุลกากร มาตรการด้านการประกอบธุรกิจและถือครองทรัพย์สิน ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๙

เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และคำสั่งข้างต้นทั้งในส่วนงานหลักและส่วนงานสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติต่างๆ รวมถึงให้การบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความคล่องตัวสามารถสนับสนุนภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. สืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดในคดีพิเศษหรือความผิดที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒. สนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ศูนย์อำนวยการและปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศอ.ปส.กสพ.) ร้องขอผ่านผู้บังคับบัญชา
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ และตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

พันตำรวจเอก

(ไพสิฐ วงศ์เมือง)

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ